

## KẾ HOẠCH

### **Thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021**

Căn cứ Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 2756/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Điện Biên năm 2021.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021, lĩnh vực giáo dục và đào tạo, cụ thể như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, tham gia tiêm vắc- xin phòng Covid-19 theo kế hoạch; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập vào các cơ sở giáo dục; tích cực chuẩn bị các điều kiện và sẵn sàng thực hiện hiệu quả các hình thức dạy học phù hợp khi dịch bệnh bùng phát trên địa bàn; kịp thời tham mưu đề xuất đưa các hoạt động dạy và học trở lại trạng thái bình thường mới khi đủ điều kiện.

2. Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công. Thực hiện quản lý chặt chẽ nhiệm vụ trong dự toán thu chi, điều hành ngân sách, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, phân bổ hợp lý các nguồn kinh phí trong thực hiện các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo yêu cầu.

3. Thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 phù hợp với yêu cầu tình hình thực tiễn. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ học sinh, sinh viên và phụ huynh trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục duy trì hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hình thức phù hợp với các tỉnh Bắc Lào, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các tổ chức quốc tế.

#### **II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM**

**1. Thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo song hành với phòng chống dịch bệnh Covid-19**

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là nhưng không làm xuất hiện tâm lý hoang mang; tiếp tục quán triệt sâu sắc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Kiện toàn Ban (Tổ) Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục; xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị theo văn bản số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị.

Chủ động phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức khám sàng lọc sức khỏe đầu năm cho học sinh; tăng cường truyền thông về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Thường xuyên tổ chức thực hiện vệ sinh trường, lớp học, phòng làm việc, khu nhà ở nội trú...; chuẩn bị trang thiết bị, vật tư y tế (máy đo thân nhiệt, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay...) bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới 2021-2022.

Đối với các trường học có học sinh ở nội trú, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt ..., hướng dẫn học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước khi vào ở nội trú. Thường xuyên theo dõi tình hình, quản lý sức khỏe học sinh, trường hợp có biểu hiện bất thường (ho, sốt...) liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để có biện pháp xử lý phù hợp.

Rà soát, bố trí cơ sở vật chất, thiết bị trường học, tập huấn đội ngũ sẵn sàng thực hiện các hình thức dạy học phù hợp khi có dịch bệnh trên địa bàn.

## **2. Tăng cường công tác huy động trẻ đến trường, hoàn thành các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ**

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo PCGD-XMC các cấp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Đưa nội dung, kế hoạch PCGD-XMC vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác của địa phương. Làm tốt công tác phối hợp các lực lượng để huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, giảm học sinh bỏ học, học sinh đi học không chuyên cần và nâng cao chất lượng giáo dục. Đổi mới công tác quản lý, tổ chức các lớp học xóa mù chữ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Cùng cố, phát triển các trung tâm học tập cộng đồng để tổ chức các lớp xóa mù chữ và lớp học chuyên đề cho những người mới biết chữ nhằm củng cố kết quả biết chữ, hạn chế mù chữ trở lại.

## **3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo đối với trẻ em mầm non và học sinh, sinh viên**

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt là chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên. Thực hiện nghiêm túc, công khai việc xét duyệt chế độ, chính sách hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên đảm bảo quy trình và thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ hỗ trợ đối với trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Thực hiện đúng

các chính sách có sự điều chỉnh thay đổi trong năm 2021 tại các văn bản: Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 18/6/2021 của Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục rà soát, huy động các nguồn hỗ trợ để tổ chức nấu ăn cho trẻ mầm non, học sinh bán trú (đặc biệt đối với các đối tượng không được hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước) đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 và điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo Công văn số 35/SGDĐT-CNTT&NCKH ngày 12/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục năm 2021.

#### **4. Hỗ trợ các nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên ngành giáo dục và đào tạo chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19**

Tăng cường rà soát, nắm bắt tình hình các nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên ngành giáo dục trong diện F0, F1, diện bị cách ly, phong tỏa (nếu có), các nhà giáo, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 để phối hợp với chính quyền, đoàn thể có hình thức hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19; Công văn số 3734/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 30/8/2021 về việc hỗ trợ HSSV bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

#### **5. Thực hiện các khoản thu**

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 22/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định các khoản thu dịch vụ, phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Công văn số 1990/SGDĐT-KHTC ngày 26/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục năm học 2021-2022. Thực hiện các khoản thu theo đợt phù hợp với nội dung chi, không dồn vào thời điểm đầu năm học 2021-2022.

#### **6. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018**

Bố trí, sắp xếp hợp lý đội ngũ giáo viên các cấp học, từng bước đảm bảo số lượng và chất lượng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6; tích cực chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất để triển khai đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Khuyến khích, tạo điều kiện

thuận lợi để viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch, lộ trình cụ thể, đảm bảo chỉ tiêu Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ, về việc quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.

Tiếp tục tổ chức rà soát, sắp xếp, sửa chữa sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất thiết bị theo quy định của từng cấp học; bổ sung đủ số lượng sách giáo khoa, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo điều kiện việc thực hiện đổi mới đối với lớp 1, lớp 2, lớp 6. Huy động lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị trường học.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tham mưu lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch.

2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động, khẩn trương cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện; thường xuyên theo dõi, đánh giá, có biện pháp xử lý kịp thời hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành các chỉ nhiệm vụ phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm 2021. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các Phòng GDĐT;
- Phòng CM,NV Sở GDĐT;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Đoạt**